

ฉบับที่ 6/2542

สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาสแรกปี 2542

เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสแรกปี 2542 ยังคงลดลงตามภาวะเศรษฐกิจรวมของประเทศ แต่เครื่องชี้หลายประเภททั้งทางด้านการผลิตและการใช้จ่ายแสดงทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้นจากไตรมาสสุดท้ายปีก่อนที่สำคัญ ได้แก่ การใช้จ่ายภาคเอกชน การส่งออก และการลงทุนของภาครัฐบาล ขณะที่การผลิตภาคเกษตรขยายตัวในเกณฑ์ดีจากที่ผลผลิตพืชผลเกษตรได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งไม่มาก ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าผลผลิตสำคัญจะลดลง แต่อัตราการลดลงก็น้อยลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ทางด้านภาคเหมืองแร่มีแนวโน้มดีขึ้น ในขณะที่ภาคบริการยังคงขยายตัวจากรัฐกิจท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ดัชนีราคาผู้บริโภคยังคงชะลอตัวลง

ภาคเกษตร ผลผลิตพืชหลายชนิดของปีการผลิต 2541/42 อยู่ในเกณฑ์ดี เช่น ข้าวนาปี มันสำปะหลัง หอมหัวใหญ่ และใบยาเวอร์จิเนีย ยกเว้นอ้อย และใบยาเบอร์เลย์ สำหรับข้าวนาปรังผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะความแห้งแล้งไม่มาก แต่จากราคาพืชผลหลายชนิดตกต่ำลง ประเมินว่ารายได้เกษตรกรของภาคเหนือในไตรมาสแรกของปีนี้ ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนประมาณร้อยละ 14.0

นอกภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าผลผลิตสำคัญซึ่งได้แก่ น้ำตาลทราย และการผลิตเพื่อส่งออกของโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจะลดลง แต่อัตราการผลิตปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายปีก่อน ขณะที่การผลิตโลหะสังกะสีที่ยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ตามความต้องการตลาดในประเทศ ภาคเหมืองแร่มีแนวโน้มดีขึ้นจากผลผลิตหลายชนิดที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าผลผลิตลิถิเนียมซึ่งเป็นแร่สำคัญลดลงร้อยละ 23.4 ส่วนภาคบริการขยายตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นสำคัญ

การลงทุน/ก่อสร้าง การลงทุนภาคเอกชนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย ขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าจะมี ปัญหาการเร่งเบิกจ่าย

การใช้จ่ายภาคเอกชน ยังคงลดลงตามรายได้และกำลังซื้อของประชาชน แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายปีก่อน การใช้จ่ายเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากเครื่องชี้บางประเภท เช่น การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 2.3 และยอดการจดทะเบียนรถยนต์ลดลงในอัตราที่ต่ำลง

ระดับราคา ดัชนีราคาผู้บริโภคไตรมาสแรกปี 2542 เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับร้อยละ 8.9 ระยะเดียวกันปีก่อน ชะลอลงทั้งหมดอาหารและอื่นๆที่มีใช้อาหาร

การเงิน เงินฝากธนาคารพาณิชย์ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2542 ยอดคงค้างเงินฝากจำนวน 263,254.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ ต่ำลงมาก ทำให้มีการถอนเงินฝากเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ส่วนการให้สินเชื่อยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ยอดคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2542 จำนวน 216,749.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.3 จากการเข้มงวดการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เป็นสำคัญ

การคลัง ฐานะการคลังรัฐบาลในภาคเหนือช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณ 2542 ยอดเงินสดขาดดุล 2,191.4 ล้านบาท เทียบกับที่เกินดุล 3,652.3 ล้านบาท ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน โดยเป็นผลส่วนหนึ่งจากการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.8

การค้าต่างประเทศ การส่งออกเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากการส่งออกผ่านชายแดนไปยังประเทศ พม่าเป็นสำคัญ เนื่องจากทางการพม่าเริ่มผ่อนคลายการเข้มงวดนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ในขณะที่การส่งออกผ่านด่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เริ่มมีทิศทางดีขึ้น โดยลดลงในอัตราที่ต่ำลง ทำให้มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรภาคเหนือไตรมาสแรกปี 2542 ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 8.9 ไตรมาสสุดท้ายปีก่อน

สายงานวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

29 เมษายน 2542